

Số: 666 /CV-LMHTX

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2021

V/v điều chỉnh hướng dẫn tạm thời đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với các DN, HTX và cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên.

Thực hiện Văn bản số 8571/UBND-DL2 ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh hướng dẫn tạm thời đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Để kịp thời thông tin tuyên truyền, đến các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên có hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh được biết về việc điều chỉnh hướng dẫn tạm thời đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với các DN, HTX kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những nội dung quan trọng giúp các HTX, DN thành viên kịp thời nắm bắt để triển khai thực hiện, đặc biệt là giúp các HTX, DN hoạt động kinh doanh du lịch nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

Liên minh HTX tỉnh đề nghị các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên kinh doanh du lịch, nghiêm túc triển khai thực hiện, nội dung cơ bản như sau:

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 tại DN, HTX kinh doanh du lịch; gửi UBND huyện, thị xã, thành phố/hoặc UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt theo phân cấp của địa phương.

- Chủ động triển khai tự đánh giá an toàn phòng, chống dịch của đơn vị, gửi UBND huyện, thị xã, thành phố (*định kỳ cập nhật trước 08h00 thứ sáu hàng tuần nếu có thay đổi*) để tổng hợp, công bố công khai trên các hạ tầng của Trung tâm Truyền thông tỉnh và thông tin, tuyên truyền rộng rãi để nhân dân, du khách biết, sử dụng dịch vụ.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc dán nhãn, treo biển hiệu về mức độ an toàn của đơn vị để nhân dân, du khách biết, nhận diện khi sử dụng dịch vụ của đơn vị.

- Thường xuyên rà soát hoạt động của đơn vị để đảm bảo an toàn cho khách, người lao động và cộng đồng; cập nhật các nội dung có thay đổi so với kết quả đã đánh giá gửi UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, theo dõi.

- Giám đốc các DN, HTX kinh doanh du lịch chủ động tổ chức tập huấn các kỹ năng về phòng, chống dịch bệnh cho người lao động; thực hiện nghiêm kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 theo phương án đã được phê duyệt của đơn vị; kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của đơn vị và tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh